

Số: *02* /TB-MTTQ-BTT

Tân Lợi, ngày *03* tháng *7* năm 2024

THÔNG BÁO

Công tác tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lợi

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Luật MTTQVN năm 2015 và Quy chế phối hợp giữa HĐND – UBND – UBMTTQVN xã.

Ban Thường trực Ủy Ban MTTQVN xã thông báo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Tình hình chung:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQVN xã luôn bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND và chương trình công tác MTTQ cấp huyện để xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, chủ động trong công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, tăng cường tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động có hiệu quả.

2. Tham gia thực hiện chính sách, pháp luật:

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQVN xã đã chủ trì tổ chức lấy ý kiến và phản biện xã hội về nhiệm vụ đề án điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã Bình Long (mở rộng), lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường thuộc thị xã Bình Long.

Tham gia và giám sát việc bình xét và thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, người có công và dân tộc thiểu số như: cấp quà tết, xét xây dựng nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết.

Ban Thường trực Mặt trận đã tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, các hội nghị triển khai các văn bản pháp luật các chính sách nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng do huyện tổ chức học tập.

3. Công tác phối hợp ba bên:

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa HĐND và UBND. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tham gia đầy đủ các hội nghị liên tịch bàn về công tác chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐND. Trong 6 tháng MTTQ xã Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X; HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 với 57 cử tri tham dự, có 10 cử tri phát biểu với 18 ý kiến, Sau khi được Lãnh đạo UBND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện giải trình tại hội nghị, Ban thường trực UBMTTQVN xã Tân Lợi tổng hợp còn 09 ý kiến chưa được giải trình, hoặc giải trình chưa thấu đáo. Thông báo để cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa X, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Tân Hưng, với 13 cử tri xã Tân Lợi tham dự tại hội nghị có 3 cử tri Tân Lợi tham gia phát biểu với 09 ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai, giao thông, thủy lợi, chế độ chính sách. Sau khi được Lãnh đạo UBND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện giải trình tại hội nghị, Ban thường trực UBMTTQVN xã Tân Lợi tổng hợp còn 04 ý kiến chưa được giải trình, hoặc giải trình chưa thấu đáo.

Đối với Đại biểu HĐND xã, Mặt trận xã tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã sau kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 với 116 cử tri tham dự có 07 cử tri phát biểu với 07 ý kiến. Tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 (kỳ họp giữa năm 2024) HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với 118 cử tri tham dự, tại hội nghị có 16 cử tri tham gia phát biểu với 21 ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, điện, đường giao thông, văn hóa – xã hội. Sau khi được các Đại biểu HĐND xã giải trình tại hội nghị, Ban thường trực UBMTTQVN xã Tân Lợi tổng hợp còn 14 ý kiến chưa được giải trình chuyển tải đến cơ quan liên quan để giải quyết.

Phối với UBND tham gia hòa giải 04 đơn kiến nghị (về tranh chấp đất đai) 04 đơn đã tổ chức hòa giải, giải quyết và có thông báo gửi đến người dân..

4. Công tác giám sát Đại biểu dân cử:

Nhìn chung các đại biểu đều làm hết vai trò, trách nhiệm của người đại biểu. Có 06 đại biểu vì lý do công việc nên vắng mặt trong các hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 10 .

5. Ban Thanh tra nhân dân.

Thực hiện Luật Thanh tra và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thông tri số 40/TTr-MTTW- BTT ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường trực UBMTTQVN hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

UBMTTQVN xã đã chỉ đạo Ban cần đẩy mạnh các hoạt động giám sát, thực hiện tốt công tác xử lý chuyển các ý kiến kiến nghị của nhân dân tới các ban ngành có liên quan và tham gia giám sát việc giải quyết. Tham gia hòa giải giải quyết các vụ việc của công dân và việc thực hiện các chế độ, chính sách nhìn chung đều thực hiện đúng theo quy định. Công tác tiếp dân được duy trì, các thủ tục hành chính đều được niềm yết công khai tại trụ sở.

6. Tham gia giám sát và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Mặt trận phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai lồng ghép với các cuộc vận động ở các khu dân cư theo phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng*”. Thông qua việc tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam xã đã ban hành 05 quyết định thành lập Ban giám sát đầu tư tại cộng đồng về mở rộng đường bê tông xi măng từ 3m lên 4m dài 500m + mương thoát nước dài 250m tại ấp Sóc Trào B và mở rộng đường bê tông 3m lên 5m tại đường liên ấp Bà Lành với ấp Quản Lợi B dài 500m, mương thoát nước 500m; đường bê tông xi măng tổ 1 ấp Phú Miêng (rộng 3m dài 150m); đường bê tông xi măng tổ 8 ấp Quản Lợi A (rộng 3m dài 80m); đường bê tông xi măng thuộc ấp Hưng Thạnh (mở rộng từ 3m lên 5m dài 1.200m). Qua công tác giám sát không phát hiện vi phạm.

Xây dựng kế hoạch số 144/KH-MTTQ-BTT ngày 14/3/2024 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã về tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2024. Dự kiến tổ chức hội nghị đối thoại vào tháng 7/2024.

7. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Đẩy mạnh tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 “*về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước*” trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; cùng chung tay góp sức xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của xã nhà.

Bên cạnh việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào, cuộc vận động do tổ chức mình phát động, các tổ chức thành viên còn phối hợp với Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã.

Việc thực hiện quy chế phối hợp 03 bên giữa HĐND – UBND – UBMTTQVN xã được duy trì đảm bảo hoạt động của mỗi bên.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có

Trên đây là Thông báo về công tác tham gia xây dựng Chính quyền trong 06 tháng đầu năm 2024 của Ban thường trực UBMTTQVN xã Tân Lợi./.

Nơi nhận:

- BTT. UBMTTQVN huyện;
- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND; UBND xã;
- Lưu MT.



**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tỏa